



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๑๔๖,๗๘๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘บิกแบ่’ไม่ห่างสนช.ตั้งก.อุดมศึกษา

- แจง‘ประยุทธ์’ให้ชะลอห่วงกระทบด้านอื่น
- ดันกม.อุดมฯเข้าครม.แก้ม.ไว้ธรรมาภิบาล

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และประธาน คณะอนุกรรมการ (กมธ.) การอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ที่คณะอนุ กมธ.การอุดมศึกษาทำร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ที่เสนอ โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มาพิจารณา หลังรัฐบาลมีนโยบายชะลอปรับโครงสร้าง เนื่องจาก กมธ.การศึกษาและกีฬา สนช. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ในประเด็นปฏิรูปการศึกษาว่าต้องการให้ปฏิรูปเรื่องใดบ้าง ปรากฏว่าทั้ง 4 ภูมิภาคเสนอความเห็นที่หลากหลาย แต่มี 2 ประเด็นที่เห็นตรงกัน คือการแยก อุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดตั้งเป็นกระทรวงการอุดมฯ เนื่องจาก ศธ.อยู่ภายใต้ของประเทศไทยมี 20 กระทรวง ข้าราชการ 2 ล้านคน เป็นข้าราชการสังกัด ศธ. 1 ล้านคน ที่เหลืออีก 1 ล้านคนอยู่ในอีก 19 กระทรวง และ 2.ประเด็นปรับปรุงการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกัสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

“กมธ.การศึกษาเห็นด้วยในหลักการกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ จึงมอบคณะอนุ กมธ. การอุดมฯ ไปดูรายละเอียด ประกอบด้วย 2 รัฐมนตรี ศธ.เห็นด้วยว่า ศธ.เทอะทะ การบริหารงานไม่คล่องตัว จึงเห็นควรแยกจาก ศธ.แต่ต้องชะลอไปก่อน เพราะเห็นว่าการจัดตั้งกระทรวงใหม่ต้องใช้งบประมาณ สร้างอาคาร และขออัตรา กำลังใหม่ จึงไม่เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้สรุปรัฐบาลโดย ศธ. สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ สนช.เห็นตรงกันว่าควรแยกอุดมศึกษาออกจาก ศธ. แต่ติดปัญหาว่าควรเป็นช่วงเวลาไหน แต่เมื่อคณะอนุ กมธ.การอุดมฯเห็นว่าไม่ต้องใช้งบเพิ่ม เพราะขอกลับไม่ใช้รูปแบบเดิมที่เคยเป็นทบวงมหาวิทยาลัย ตรงกันข้ามจะทำให้การบริหารจัดการคล่องตัวขึ้น เพราะมีระบบวิจัยและการพัฒนาเพื่อการแข่งขันกับนานาประเทศ มีการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

เมื่อได้ข้อสรุปดังกล่าวจึงตัดสินใจว่าหอยบายกฎหมายฉบับนี้ขึ้นพิจารณาเลย แต่จะทำคู่ขนานกับการหารือกับรัฐบาล ถ้ารัฐบาลเห็นด้วย และจะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เองก็ได้ หรือหากจะเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลเองไปประกบกันก็ได้เช่นกัน ส่วนตัวเชื่อว่าจะออกกฎหมายได้ทัน สนช.ชุดนี้” นพ.เฉลิมชัยกล่าว

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รว.ศธ.กล่าวว่า เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของ สนช. ในฐานะ รว.ศธ.คงไม่ขัดขวาง หรือไม่เห็นด้วย เพราะเดิมก็เคยมีทบวงฯซึ่งดูแลอุดมฯ เพียงแต่ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ชะลอการปรับโครงสร้างของทุกกระทรวง เพื่อให้กระทบการพัฒนาในส่วนอื่นๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า จะให้ยุติการดำเนินงานทั้งหมด ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่าหากแยกอุดมศึกษาออกจาก ศธ.ต้องดูข้อกฎหมายให้ชัดเจน จะต้องวางโครงสร้างการบริหารงาน การดูแลมหาวิทยาลัย ที่สำคัญไม่ลดทอนสิทธิทางการศึกษา

“นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังได้ส่งร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษามาให้พิจารณาแล้ว แต่เมื่อดูในรายละเอียดยังพบข้อสงสัยและไม่เห็นด้วยอยู่หลายมาตรา จึงต้องหารือกัน โดยเร็วๆ นี้จะเชิญ นพ.กัจร ตติยกุล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รว.ศธ. และ ปลัด ศธ.มาพูดคุยว่ามีมาตราใดยังติดขัดและจำเป็นต้องปรับแก้ เพื่อให้เดินหน้าได้ต่อไป และถ้าไม่มีข้อขัดแย้งแล้วก็พร้อมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาทันที ทั้งนี้ เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา เพราะจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกับมหาวิทยาลัย ส่วนข้อกังวลของมหาวิทยาลัยที่ว่ากฎหมายฉบับนี้จะให้อำนาจ รว.ศธ.เกินไปนั้น กฎหมายไม่ได้เพิ่มอำนาจ รว.ศธ. แต่เพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการ กกอ.เข้าไปบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ที่มีปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในมหาวิทยาลัย เพราะที่ผ่านมาทำอะไรไม่ได้ แต่มหาวิทยาลัยยังมีสระทางวิชาการเช่นเดิม” พล.ร.อ.ณรงค์กล่าว

